

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH Hoạt động tích cực, hiệu quả

Năm 2018, HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân.



Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại đền Hét, xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm, HĐND tỉnh đã xây dựng và triển khai chương trình thực hiện. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong các cuộc giao ban công tác tuần, phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh. Năm 2018 là năm HĐND tỉnh tổ chức được rất nhiều cuộc giám sát, cách thức tổ chức, nội dung được đổi mới nên chất lượng được nâng cao.

Theo đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, từ đầu năm đến nay HĐND tỉnh tổ chức được gần 30 cuộc giám sát thường xuyên, 3 cuộc giám sát chuyên đề, 1 cuộc khảo sát. Nội dung là các vấn đề trọng tâm, trọng điểm phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành chung của tỉnh, những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm, chú trọng tăng cường giám sát đột xuất. Điển hình như: Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện, thành phố; Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc quản lý, tổ chức lễ hội, công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh tại 23 điểm di tích, khảo sát công tác giảng dạy tin học tại một số trường tiểu học trên địa bàn; Ban Kinh tế -

Ngân sách giám sát tình hình thực hiện và kết quả giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017; Ban Pháp chế giám sát việc ban hành, thực hiện nghị quyết HĐND cấp huyện, cấp xã tại 5 huyện, 3 xã, giám sát công tác bố trí tư pháp... Thông qua giám sát, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã phát hiện, kiến nghị với tỉnh chỉ đạo, có giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Nếu như năm 2017 HĐND tỉnh chỉ tổ chức thí điểm giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số đơn vị, địa phương thì năm 2018 HĐND tỉnh tổ chức giám sát ở tất cả các huyện, thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đến kiến nghị của cử tri đồng thời chỉ đạo HĐND các huyện, thành phố giám sát việc giải quyết ý kiến,

kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trong năm 2018, Thường trực HĐND huyện không chỉ tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ sáu mà còn giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND huyện trong giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những bức xúc mà cử tri quan tâm, những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa 2 kỳ họp. Do vậy, nhiều ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của cử tri, nhân dân được xem xét, giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cử tri với cơ quan dân cử.

HĐND tỉnh cũng thường xuyên nắm bắt, theo dõi, đơn đốc, giám sát việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh gắn với rà soát, kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ, điều chỉnh các bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai, đặc biệt là các cơ chế,

chính sách đã được ban hành. Trong đó, việc triển khai thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2018, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, các cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh... là những vấn đề HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức giám sát. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời thống nhất với UBND tỉnh về giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm điều hành linh hoạt ngân sách, quyết định các chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu phát triển của tỉnh theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án giao thông, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HĐND tỉnh cũng chú trọng đổi mới, tổ chức thành công các kỳ họp. Từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp (1 kỳ họp thường lệ, 2 kỳ họp bất thường), ban hành 33 nghị quyết. Các nghị quyết được ban hành đều bảo đảm đúng quy định, tính khả thi cao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông Lê Xuân Quý, xã Hồng Việt (Đông Hưng) cho biết: Qua theo dõi, tôi thấy hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là các kỳ họp đã có nhiều đổi mới về cả nội dung và cách thức tổ chức. Thời gian đọc báo cáo, tờ trình đã rút ngắn nhiều so với trước, thời gian dành cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tăng, nội dung chất vấn đã tập trung vào những vấn đề cử tri bức xúc, xã hội quan tâm; hầu hết các quyết định tại kỳ họp đều đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đổi mới các hoạt động, hướng về cơ sở, chuyển tải và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

THU HIỆN

Đồng hành cùng bộ đội xuất ngũ

Đồng hành cùng đoàn viên thanh niên (ĐVTN), bộ đội xuất ngũ trong nghề nghiệp, việc làm, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Có mặt từ sớm tại điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện (Trạm Y tế xã Đông Phong), anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cùng cán bộ đoàn xã hội hợp với cán bộ quân sự địa phương hướng dẫn các bạn trẻ làm thủ tục khám tuyển. Anh còn tranh thủ gặp gỡ, động viên và giới thiệu chính sách của Đảng, Nhà nước, quyền lợi của quân nhân trong thời gian tại ngũ. Anh Quân cho biết: Ngoài những chính sách, quyền lợi mà bản thân và gia đình các em được hưởng, tôi tập trung giới thiệu chính sách học nghề sau khi hoàn thành NVQS để các em có động lực và xác định con đường đi của mình ngay từ bây giờ. Với suy nghĩ của tôi, nhiều thanh niên hiện nay không chọn

nghề có việc làm ổn định mà còn cung cấp cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lực lượng lao động có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và nhiệt huyết. Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Hàng năm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan quản sự cùng cấp tổ chức tốt các hoạt động truyền thông tuyên truyền về chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tới đối tượng này thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động cụ thể như đón bộ đội xuất ngũ, ngày hội việc làm... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chủ động liên hệ mời các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho ĐVTN, bộ đội xuất ngũ ở cấp tỉnh.

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 587 đợt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn và đưa 63 tin, bài, phóng sự về công tác tư vấn hướng nghiệp và giải quyết

hợp với cơ quan quản sự các huyện, thành phố, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện đồng loạt tổ chức. Cùng với đó, Tỉnh đoàn còn phối hợp chặt chẽ với các trường cao đẳng, trường dạy nghề và một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo nghề có địa chỉ cho bộ đội xuất ngũ, kỹ cam kết nhận bộ đội xuất ngũ vào làm việc sau đào tạo...

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tư vấn hướng nghiệp, đăng ký tham gia học nghề tại các cơ sở đào tạo cho 2.536 lượt ĐVTN, bộ đội xuất ngũ; giới thiệu việc làm cho 513 bộ đội xuất ngũ; tư vấn, giới thiệu 738 bộ đội xuất ngũ xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh tại nhiều nước. Cùng với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo đoàn cơ sở phát triển và duy trì hoạt động của các điểm tư vấn và giới thiệu việc làm cho ĐVTN, bộ đội xuất ngũ tại các cơ sở đoàn; đồng thời, xây dựng, duy trì và nâng rộng các mô hình câu lạc bộ thanh niên giúp nhau lập nghiệp, hợp tác xã



Bộ đội xuất ngũ học nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng.

các trường đại học, cao đẳng để "nuôi" ước mơ mà các em xác định học nghề để lập thân, lập nghiệp. Trên địa bàn huyện Đông Hưng cũng có rất nhiều bộ đội xuất ngũ khởi nghiệp thành công, làm giàu cho gia đình, quê hương. Bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương, các cấp bộ đoàn cũng đóng vai trò quan trọng trong định hướng, tư vấn và giới thiệu việc làm cho ĐVTN nói chung, bộ đội xuất ngũ nói riêng.

Mỗi năm, tỉnh Thái Bình đón gần hơn 2.600 bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Như vậy, sau khi hoàn thành NVQS, địa phương có thêm lực lượng lớn lao động trẻ và nếu làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo, giới thiệu, bố trí việc làm thì không những giúp bộ đội xuất

việc làm trên Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh và các trang thông tin của các địa phương, tạp chí các ngành; in ấn hơn 3.000 băng rôn, banner, poster cấp phát cho các huyện, thành đoàn quảng bá trên các trục đường, các hội nghị; cấp phát 1.373 tấm của Đảng, Nhà nước và địa phương, các cấp bộ đoàn cũng tuyên truyền định hướng nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN, bộ đội xuất ngũ... Ngoài ra, Tỉnh đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Tiến Hải tổ chức làm điểm ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ với sự tham gia của hơn 700 ĐVTN, bộ đội xuất ngũ của 35 xã, thị trấn trong huyện và 12 cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở tổ chức làm điểm tại huyện Tiến Hải, các huyện, thành đoàn đã phối

thanh niên hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh...

Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ thêm: Tạo điều kiện cho bộ đội xuất ngũ học nghề, tìm việc làm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của ĐVTN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là giải pháp đột xuất, khuyến khích ĐVTN lên đường thực hiện NVQS và yên tâm lập nghiệp, khởi nghiệp khi trở về địa phương. Mong rằng các cấp bộ đoàn trong tỉnh có nhiều hơn các giải pháp hỗ trợ thiết thực để bộ đội xuất ngũ nói riêng, ĐVTN nói chung học nghề, tìm việc làm ngày càng hiệu quả hơn.

TẮT ĐẠT



Người dân xã Hồng Việt (Đông Hưng) làm giàu từ ươm cây giống và trồng hoa.



Thêm nhiều quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

Không chỉ được tạo thuận lợi lúc mua bảo hiểm y tế (BHYT), người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh (KCB) bằng thẻ BHYT còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi hơn so với trước đây. Những năm qua, quỹ BHYT đã góp phần quan trọng trong tổng nguồn tài chính chi cho y tế, giúp người dân tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế và từng bước bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng qua thực tiễn triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT cho thấy vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Để khắc phục và phù hợp hơn với công tác KCB trong tình hình mới, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018.

Tại hội nghị triển khai Nghị định số 146 tại Thái Bình, bà Nguyễn Thị Hồng Hải (Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế) cho biết: Nghị định số 146 có một số điểm mới như bổ sung một số

đối tượng tham gia BHYT; quy định tham gia theo hộ gia đình; bổ quy định giao quỹ KCB cho cơ sở KCB, kể cả ở trạm y tế xã, thay vào đó là giao tổng mức thanh toán. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí KCB; quy định cụ thể hơn về hợp đồng KCB BHYT... Nhiều điểm mới quy định trong Nghị định tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT, tác động thúc đẩy nhanh hướng tới BHYT toàn dân. Cụ thể, Nghị định có quy định bổ sung đối tượng tham gia BHYT như dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975... được ngân sách nhà nước đóng 100% chi phí mua thẻ BHYT. Cùng với đó, ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng, trong đó có nhóm người thuộc hộ nghèo ở nơi thiếu các dịch vụ xã hội cơ bản. Nghị định số 146 cũng quy định không bắt buộc toàn bộ thành viên hộ gia đình phải tham gia BHYT cùng một thời điểm như trước đây đồng thời

thực hiện giảm trừ mức đóng khi thành viên trừ hai tham gia trong năm tài chính. Quy định này thuận lợi cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình, khích lệ các hộ gia đình tham gia đóng BHYT đầy đủ cho các

thành viên, từ đó góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHYT.

Về quyền lợi khi đi KCB bằng thẻ BHYT, ở một số trường hợp như người bệnh được cơ sở KCB tuyên trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản

lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở KCB ở tuyến xã vẫn sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định. Đối với những trường hợp cơ sở KCB gửi mẫu bệnh phẩm chuyển đến cơ sở khác để thực hiện dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình

ảnh trước đây không được thanh toán thì nay đã được thanh toán. Trường hợp người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ hết hạn sử dụng thì vẫn được thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ hết hạn sử dụng. Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB, khác thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo như đi trái tuyến, trừ các trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở KCB... Về khắc phục những vướng mắc trong xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục, Nghị định bổ sung, điều chỉnh một số trường hợp được xác định là tham gia BHYT liên tục để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, bao gồm: người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phụ nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan



Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnh.